

ค้นหาหายเพราะใช้ยาฆ่าหญ้า

ผมไม่เคยเข้าไปบริเวณทุ่งนาหลายสิบปี เพิ่งมีโอกาสเข้าไปเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจากต้องไปดูแลช่างจากสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีมารังวัดเพื่อแบ่งแยกโฉนดของพ่อ ทำให้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของทุ่งนาคือทุ่งนาปัจจุบันนี้ไม่มีคันนา ทำให้การเดินทางเพื่อไปรังวัดต้องเดินลุยน้ำและโคลนไปตลอดแนวที่ดินซึ่งทำให้เหนื่อยกว่าเดินบนคันนาหลายเท่า ในสมัยผมเด็กๆนั้นเคยวิ่งเล่นบนคันนาในบริเวณที่กำลังเดินลุยน้ำลุยโคลนอยู่ที่นี่ ขณะเดินไปก็มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าคันนามันหายไปไหน ตอนแรกเข้าใจว่าคนที่ทำนาอยู่ไกลนาเข้าไปในหัวคันนาจนทำให้คันนาหายไป แต่พอคุยกับคนที่ทำนาอยู่ข้างเคียงจึงทำให้รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้คันนาหายคือการใช้ยาฆ่าหญ้า

การใช้ยาฆ่าหญังกำจัดหญ้าบริเวณคันนาจะทำให้คันนาเหลือแต่ดินล้วนๆ ตามปกติบริเวณทุ่งนาที่ทำนาก็มีน้ำเลี้ยงตลอดเวลาทำให้คันนาที่เป็นดินมีการอ่อนตัวเมื่อเดินหรือไถนา ก็จะยุบตัวลงไปในพื้นที่ทำให้คันนาหายไปดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่น่าสังเกตก็คือทำไมผู้ที่ทำนาไม่สร้างคันนาขึ้นมาเหมือนเดิม จากการพูดคุยทำให้เข้าใจได้ว่าผู้ที่ทำนาปัจจุบันนี้ไม่มีความต้องการคันนาอีกต่อไปเพราะคันนาไม่ได้มีความจำเป็นเหมือนในสมัยก่อน

ตอนผมเป็นเด็กนั้นนาทุกแปลงใช้วิธีตกกล้าก่อนแล้วถอนต้นกล้าขึ้นมาดำหรือที่เรียกว่านาดำ การทำนาดำต้องมีการขนย้ายกล้าซึ่งก็ต้องการหาบกล้าโดยคนหาบจะเดินหาบบนคันนา แต่ปัจจุบันนี้ทำนาโดยการหว่านทำให้ไม่ต้องหาบกล้าบนคันนาจึงไม่มีความจำเป็น นอกจากนั้นสมัยก่อนจะมีต้นตาลขึ้นอยู่บริเวณคันนาด้วยแต่จะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งทำให้บริเวณคันนาสามารถเดินได้อย่างสะดวกเมื่อเลิกทำนาแล้วชาวนามักจะทำน้ำตาลโตนด การทำน้ำตาลโตนดนั้นต้องมีกระบอกรองน้ำตาลจากต้นตาลต้นละหลายๆกระบอ ทำให้ต้องมีการหาบกระบอน้ำตาลมายังเตาที่เคี่ยวน้ำตาลซึ่งก็ต้องใช้คันนาเป็นทางในการหาบน้ำตาล แต่ในปัจจุบันนี้มีการตัดโคนต้นตาลลงเกือบหมดทำให้ไม่มีการทำน้ำตาลจึงไม่มีการหาบกระบอน้ำตาลอีกต่อไป ทำให้คันนาไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์อีกต่อไป นอกจากนั้นในสมัยก่อนในนาข้าวจะมีปลาอยู่ชวามจะเดินตามหัวคันนาเพื่อปักเบ็ดหรือธงเบ็ด แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีปลาอยู่ในนาแล้วเนื่องจากการใช้สารเคมีฆ่าแมลงและฆ่าหญ้าในนาทำให้ในนาไม่มีปลาเหลืออยู่เลยจึงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้คันนาอีกต่อไป นอกจากคันนาจะไม่มี ความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การไม่มีคันนากลับมีประโยชน์ในการเคลื่อนที่ของรถเกี่ยวข้าว ซึ่งรถสามารถวิ่งได้โดยไม่ติดคันนา และยังทำให้มีพื้นที่เพาะปลูกได้มากกว่าเดิม ถ้าพิจารณาตามที่กล่าวมาก็จะพอเห็นแนวโน้มว่าโอกาสที่จะได้เห็นนาซึ่งมีคันนาเป็นคันสีเขียวเป็นตารางๆอยู่ในทุ่งนาเหมือนแต่ก่อนนั้นจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้อีกแล้ว ผืนนาที่ดูมีเสน่ห์จากการมีคันนาสีเขียวแซมตัดกับต้นข้าวสีเขียวอมเหลืองก็จะไม่มีให้เห็นอีกต่อไป



การไม่มีคัณนาและชวานาไม่เดือตร้อนมิหน้าซ้ำการไม่มีคัณนายงทำให้เกิดประโยชน์อีกนั้นทำให้เกิดความ
เป็นห่วงเรื่องของการใช้ยาฆ่าหญ้าและสารเคมีเพราะจะทำให้ชวานาเรียนรู้ว่ายาฆ่าหญ้าเป็นประโยชน์สำหรับเขา
คือการทำให้พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น และเกี่ยวข้าวได้สะดวกขึ้น ซึ่งจะทำให้การรณรงค์ให้เลิกใช้สารเคมี
อันตรายสำหรับนาข้าวเป็นไปได้ยากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลถึงการส่งออกข้าวและสารเคมีตกค้างในข้าวสำหรับซื้อขาย
ภายในประเทศของเราด้วยทำให้ผู้บริโภคได้รับสารเคมีอันตรายเข้าสู่ร่างกายก่อให้เกิดความผิดปกติและโรคร้าย
ต่างๆตามมา

ประจวบ นิมนุช

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖